

ฝนถล่ม-น้ำป่าซ้ำ พังราบทั้งหมู่บ้าน

‘เหนือ-อีสาน’ยังท่วม นั้ดด้านเขื่อนแม่วงก์

อุตุเตือนฝนยังถล่มหนัก ท่วม
ภาคใต้วิกฤติ เข้าสู่ช่วงมรสุม อ่าว
ไทยคลื่น ◆ อ่านต่อหน้า 2

น้ำป่า

□ ต่อจากหน้า 1

สูง 2-3 เมตร เรือเล็กคุดออกจากฝั่ง ส่วนเหนือ-อีสานยังอ่วม น้ำป่าพาโคลนถล่มหมู่บ้านบุรีรัมย์ ไร่ไผ่บ้านหายวับ อุบลฯคลื่นถล่มกว่า 2 เมตร ศรีสะเกษ-ชัยภูมิ ยังจมมิด ผนังเมืองสองแควแตกไม่ เอ็นจีโอต้านเขื่อนแม่วงก์ แลถูกตั้งคำถาม ต่อต้าน นั้ดเปิดตัว กลุ่ม “กรีนมูฟไทยแลนด์” เดินขบวนใหญ่ 19 ต.ค. ชงแผนกว่าซื้อให้เลิกสร้าง ด้านเดลินิวส์ ออกบรรเทาทุกข์

○ เดือน 13 จังหวัดเสี่ยงภัย

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ที่กระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สรุปสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศว่า ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. ถึงปัจจุบันว่าเกิดอุทกภัยรวม 83 จังหวัด 250 อำเภอ 1,554 ตำบล 12,667 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 898,388 ครัวเรือน 2,999,265 คน บ้านเรือนเสียหาย 14,703 หลัง พื้นที่เกษตรเสียหาย 2,168,466 ไร่ ถนน 4,947 สาย สะพาน 201 แห่ง ฝาย/ทำนบ 518 แห่ง และผู้เสียชีวิต 30 ราย จากการจมน้ำและอาชีพประมง โดยไม่มีเหตุไฟฟ้าช็อต ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 9 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง และมุกดาหาร

นายฉัตรชัย กล่าวต่อว่า จากการติดตาม

สภาวะอากาศกับกรมอุตุนิยมนิยามวิทยา พบว่าช่วงวันที่ 4-8 ต.ค.นี้ ร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้น และฝนตกหนักบางพื้นที่ รวมถึงคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทย ตอนบนมีกำลังแรง จึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้ำที่ลาดเชิงเขาใน 13 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ระวังระดับน้ำขึ้นจากภาวะฝนตกหนัก และให้ติดตามพยากรณ์อากาศประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิด รวมถึงหมั่นสังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติ ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความ

ระมัดระวังในการเดินเรือระยะนี้ไว้ด้วย ทั้งนี้ได้ประสาน 13 จังหวัดรับสถานการณ์ 24 ชั่วโมง

○ ตั้งค่าหัวคันเขื่อนแม่วงก์

ที่สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม จัดเสวนาเรื่อง “แสนชื่อปกป้องแม่วงก์ ปลุกล้านคนต้านเขื่อน 3.5 แสนล้าน” โดยนายสมิทธิ์ ตุงคะสมิต อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมการสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะผู้รณรงค์หยุดเขื่อนแม่วงก์ ในเว็บไซต์ Change.org กล่าวว่า ได้รับข่าวจากพื้นที่ว่ามีกรตั้งค่าหัวเอ็นจีโอที่คัดค้านเขื่อนแม่วงก์ มีตนถูกหมายหัวด้วยคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นเจ้าของนครสวรรค์ที่จะได้รับประโยชน์เต็ม ๆ จากการสร้างเขื่อนยอมรับว่ากลัวเพราะมีครอบครัว บุตรและภรรยาที่จะต้องดูแล แต่ก็ยืนยันคัดค้านโครงการนี้ต่อไป เพราะการบริหารจัดการ



▶ **น้ำทะเลลึก...**สภาพถนนพหลโยธินขาออก กม. 35 หน้าบริษัทไทยอเมริกันเท็กซ์ไทล์ จำกัด ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี น้ำทะเลลึกเข้าท่วมสูงประมาณ 30 ซม. หลังจากถูกม็อมมิดแอบทำลายแนวกระสอบทรายที่แขวงทางปทุมธานีกันน้ำทุ่งจากพื้นที่กร้าง 500 ไร่ ทำให้น้ำทะเลลึกออกมา

น้ำของรัฐบาลจะใช้ทางออกเรื่องเขื่อนมา มีดมือชกอย่างเดียวน่าไม่ได้ การบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย ต้องทำประชาพิจารณ์ครั้งใหญ่คนไทยต้องรับรู้เรื่องนี้ จึงตั้งเครือข่าย "กรีนมูฟ ไทยแลนด์" ขึ้น เพื่อรวมตัวนักวิชาการ และประชาชน ในโซเชียลมีเดีย จะเปิดตัววันที่ 9 ต.ค. นี้ที่หอศิลป์วัฒนธรรม กรุงเทพฯ จากนั้นวันที่ 19 ต.ค. จะเคลื่อนขบวนรณรงค์หยุดเขื่อนแม่วงก์ จากหอศิลป์ฯ เพื่อนำรายชื่อประชาชนที่ร่วมลงชื่อคัดค้านโครงการกว่า 1.1 แสนชื่อพิมพ์ลงบนผืนผ้าขนาดใหญ่ นำไปยื่นให้นายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล องค์การสหประชาชาติ และยูเนสโก

ส่วนนายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ตัวแทนกลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา ระบุว่ามีการนำโครงการอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องขัดสีโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท โดยไม่ผ่านการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน น.ส.สรนรัชฎ์ กาญจนะจนะวณิช เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว กล่าวว่า ขณะนี้ทางมูลนิธิสืบมาจะเสถียร และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม มีแนวคิดเข้าหารือกับพรรคการเมืองทุกพรรคเพื่อขอขึ้นยื่นจุดยืนว่าจะไม่มีการพัฒนาโครงการใด ๆ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ด้านนายโม คำพูน ประธานกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำชมพู จ. พิษณุโลก กล่าวว่า รัฐบาลจะมาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการ

สร้างเขื่อนคลองชมพูในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง วันที่ 20 ต.ค. นี้ แต่อยู่ห่างจากที่บ้านได้รับผลกระทบ

○ ภาคอื่นคลีคลายห่วง "ใต้"

ที่สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช..) นายสุพจน์ โดวีจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขาธิการสบอช. แถลงว่า ปริมาณฝนสะสมถึงปัจจุบันรวม 1,293.8 มม. น้อยกว่าปี 56 อยู่ 37.3 มม. หรือร้อยละ 3 จึงไม่มีน้ำล้นตลิ่งหรือน้ำหลากที่จะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมเหมือนปี 54 มีเพียงฝนตกหนักและปัญหาการระบายน้ำที่กำลังเร่งระบาย ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่าสภาพอากาศประเทศไทยวันที่ 4-5 ต.ค. นี้ ร่องมรสุมมีกำลังค่อนข้างแรง ยังคงพัดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะ จ.ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยวันที่ 4-6 ต.ค. นี้ มีโอกาสฝนตกร้อยละ 70-80 เมื่อผ่านพ้นช่วงวันที่ 8-9 ต.ค. นี้ ภาค

กลางตอนล่างจะมีฝนตกเบาบางลง แต่จะไปตกหนักในภาคใต้

○ "ศติน"ร่วมถกเขื่อนแม่วงก์

นายสุพจน์ กล่าวต่อว่า กรณีมีสื่อมวลชนบางแห่งเสนอข่าวว่าตนยอมรับว่าการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (อีเอสไอเอ) ของโครงการเขื่อนแม่วงก์ยังไม่สมบูรณ์นั้น ไม่เป็นความจริง เพราะกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำอีเอสไอเอแล้ว ตอนนี้อยู่เพียงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณานุมัติ ถ้าสผ.แจ้งกลับมาว่ายังไม่สมบูรณ์ เราก็พร้อมไปแก้ไขและศึกษาเพิ่มเติม แต่ถ้าผลออกมาว่าแก้ไขปัญหาไม่ได้ หรือพบว่าเป็นโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อความเสียหายอย่างมาก เราจะไม่เดินหน้าโครงการ จะหันไปใช้วิธีการอื่นมาบริหารจัดการน้ำ เชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะไม่มีปัญหา

ทั้งนี้ รัฐบาลไม่ได้ต้องการสร้างเขื่อนแต่เขื่อนแม่วงก์นั้นได้ถึง 258 ล้านบ.ม.แก้ปัญหาน้ำท่วมได้ มีผลกระทบกับประชาชนแค่ 30 ครัวเรือน กระบะพื้นป่า 13,000 ไร่เศษ สามารถปลูกป่าทดแทนและชดเชยได้ 3 เท่า นอกจากนี้นายศติน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้ตอบรับคำเชิญมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสัปดาห์หน้า เพื่อให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อสงสัยทั้งหมด

○ โรงงาน 7 แห่งปิดชั่วคราว

นายจิรัชศักดิ์ สุขนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในฐานะรักษาการปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่าสถานประกอบการ 7 แห่งใน 4 จังหวัด คือ นครนายก สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบเพราะน้ำเข้าท่วม

◀ ชับน้ำตา...นายภาสภณ เหวระกุล

นายภาสภณ เหวระกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด นสพ.เดลินิวส์ ร่วมแจกถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยพื้นที่ 11 หมู่บ้านใน ต.บ้านป้อม จ.พระนครศรีอยุธยา



โรงงานต้องหยุดกิจการชั่วคราว ลูกจ้างได้รับผลกระทบ 193 คน อีกทั้งน้ำท่วมบ้านพัก ลูกจ้างไม่สามารถไปทำงานได้ และยังท่วมรอบโรงงานทำให้การทำงานล่าช้าอีก 431 แห่ง ลูกจ้างเกี่ยวข้อง 6,726 คน แต่ยังไม่มียางานการร้องเรียนเกิดขึ้น แต่หากลูกจ้างได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการจ้างงาน ขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ หรือ โทรฯมาแจ้งที่สายด่วน 1546

○ น้ำป่าพาโคลนกลืนบุรีรัมย์

สำหรับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่นั้น ฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดคืน ทำให้น้ำคลองลำนางรอง ไหลกัดเซาะตลิ่งพังยุบกว่า 20 เมตร

เป็นแนวยาวกว่า 500 เมตร กินแนวเสาไฟฟ้า 10 ต้น บ้านเรือนหลายสิบหลังที่บ้านโคกเพชร หมู่ 14 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง ถูกพัดไปกับสายน้ำ เหตุการณ์นี้ นายถ้ำ บุญมาก อายุ 68 ปี ถึงกับร้องไห้ เพราะบ้านเลขที่ 152 หมู่ 14 ต.ลำนางรอง ที่อยู่มาชั่วชีวิต พังพาบไปในพริบตาเดียว พร้อมผู้จ้าง และรถเพื่อนบ้าน 4 คัน ที่นำมาจอดไว้ เจ้าตัวเล่าว่า ริมตลิ่งบ้านถูกซัดมานาน ค่อย ๆ ยุบพัง กระทั่งฟ้ารั่วเมื่อคืน น้ำป่าหลาก ได้ฉีกตลิ่งบ้านถล่ม เลขที่บ้านโคกเหนือน้ำเอ่อล้นท่วมมาได้ โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ล่าสุดนายเฉลิมพล พลวัน รองผวจ.บุรีรัมย์ และนายฉัตรวิวัฒน์ อ่อนสุวรรณ ผก.จังหวัด นำอาหารแห้ง น้ำดื่ม และยาธิษฐาน

โรก เข้าช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมสำรวจความเสียหายและตั้งตัดกระแสไฟฟ้าป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้น

○ อุบลฯยังล้นตลิ่งกว่า 2 ม.

ที่ จ.อุบลราชธานี ระดับน้ำยังสูงต่อเนื่องในหลายอำเภอ อีกทั้งล่าสุดยังบ่าท่วมถนนเชื่อมสะพานมูลน้อย อ.เมือง จนรถผ่านไม่ได้ ประชาชนต้องอ้อมเส้นทางเข้าเมืองไกลกว่า 10 กม. ขณะที่นายครรชิต คงสมของ หน.ปภ. อุบลราชธานี กล่าวว่า ระดับน้ำแม่น้ำมูลวัดที่สะพานเสรีประชาธิปไตยอยู่ที่ 9 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 2.2 เมตร เพิ่มขึ้น 4 ซม. ทำให้หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขัง โดยประกาศพื้นที่อุบติภัยแล้วทั้ง 23 อำเภอ

ที่ จ. นครราชสีมา ฝนยังคงหนักทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร เขตอ.โนนไทย สูงถึง 35 ล้าน ลบ.ม. เกินความจุที่ 27 ล้าน ลบ.ม. น้ำเอ่อล้นท่วมหมู่บ้านในพื้นที่ ต.โคกสูง อ.เมือง ที่อยู่ท้ายอ่าง กว่า 200 หลังคาเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายอีกนับไม่ถ้วน นายแหลมทอง วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง พร้อมทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัย สก 31 ร่วมกันนำถุงยังชีพ พร้อมรถบรรทุก รถกระบะยกสูง และเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือแล้ว เนื่องจาก ต.โคกสูง เป็นที่ลุ่มมีลำน้ำหลายสายไหลมาบรรจบกัน นอกจากนี้ อ่างเก็บน้ำใน อ.ด่านขุนทด ยังระบายน้ำเนื่องจากเกินความจุ ชาวบ้านในพื้นที่กว่า 400 หลังคาเรือน ถูกน้ำท่วมสูง 50 ซม. รถเล็กผ่าน



☒ เตือนร้อน...พนักกันแม่น้ำวังทอง จ.พิษณุโลก แตกเป็นทางยาว ทำให้น้ำไหลท่วมไร่นาเสียหาย ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมใน 4 อำเภอของ จ.ชัยภูมิ

ที่อยู่ริมแม่น้ำชียังอยู่ในระดับสูง ส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยสก 31 นำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้ราษฎรที่ถูกน้ำท่วมใน ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา

ไม่ได้ โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร หุดเรียนไม่มีกำหนด ที่น้ำเกือบ 5,000 ไร่ เสียหาย

○ ชัยภูมิยังทุกข์ระทมหนัก

ที่ จ. ชัยภูมิ แม่น้ำชียังเอ่อล้นตลิ่ง ไหลเข้าท่วมเรือสวนไร่นารอบตัวเมืองและใน อ.หนองบัวระเหว จัตุรัส และ อ.บ้านเขว้า รวม 4 อำเภอ หลายร้อยไร่ บ้านเรือนจมน้ำสูงกว่า 80 ซม. โดยเฉพาะชุมชนหนองสังข์ เขตเทศบาลเมือง จมมิดกว่า 30 หลังคาเรือน และถูกพัดหายทั้งหลัง 7 หลังคาเรือน ชาวบ้านต้องพายเรือออกมาเข้าห้องน้ำปลดทุกข์ริมถนนหน้าศาลาธรรมที่ราชการฝังดินไว้ ถูกน้ำท่วมไหลตามน้ำมาติดอยู่ในชุมชนจำนวนมาก ส่งกลิ่นเหม็น บางส่วนผิวหนัง ปวดแสบ คันอยากให้ทางราชการเร่งแก้ไข ขณะที่วันนี้นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ แจกเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผวจ.ชัยภูมิ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมยังน่าเป็นห่วง เดือดร้อนทั้ง 16 อำเภอ ได้เตรียมแก้ปัญหาเร่งด่วน โดยทำพนังกั้นน้ำสูง 2 เมตร ตลอดแนวสองฝั่งลำน้ำห้วยเสวย เพื่อผันน้ำออกจากเขตเมืองระยะยาวจะผลักดันให้สร้างเขื่อนขางนาดีและเขื่อนโปร่งขุนเพื่อบริหารจัดการระดับน้ำในแม่น้ำชี

□ อ่านต่อหน้า 10

น้ำป่า

□ ต่อจากหน้า 2

○ ศรีสะเกษ 5 อ.ท่วมหนัก

นายประทีป กิริติเรชา ผวจ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงวันละ 20 ซม. คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในวันที่ 15 ต.ค.นี้ โดยที่สถานีเอ็ม 9 สะพานขาว ห้วยสำราญ อยู่ที่ 11.53 ม. สูงกว่าตลิ่ง 2.53 เมตร อำเภอต้นน้ำ 17 อำเภอ คือ อ.ขุนหาญ กุสิงห์ ขุนันธุ์ ไพรบึง โนนคูณ เบญจลักษ์ ราชัศไศล กันทรลักษ์ ศรีรัตนะ พยุห์ น้ำเกลี้ยง เมืองจันทร์ ปรังคัง วังหิน อุทุมพรพิสัย ห้วยทับทัน และ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่อีก 5 อำเภอ คือ อ.เมือง ยังท่วมหนักเนื่องจากอยู่กลางน้ำ รวมทั้งอำเภอปลายน้ำอีก 4 อำเภอ คือ อ.บึงนาราง ศีลาลาด ยางชุมน้อย และ อ.กันทรารมย์ ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่ เนื่องจากแม่น้ำมูลยังมีปริมาณสูง

นายพิภพ คำทองสุข รองผวจ.สุรินทร์ กล่าวว่า โครงการชลประทานสุรินทร์ได้เปิดบานประตูระบายน้ำ 1.70 เมตร เพื่อระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำห้วยเสวย ขณะนี้ระดับน้ำ

ในอ่างฯ ได้ลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้หมู่บ้านที่อาศัยอยู่บริเวณท้ายอ่างฯ ตลอดแนวบริเวณสองฝั่งลำน้ำห้วยเสวยและลำน้ำชี อาทิ ต.เจนีงนอกเมือง คอโค และต.ท่าสว่าง ที่ท่วมอยู่แล้ว ต้องท่วมสูงขึ้นอีก

○ “วังทอง” คับแค้นหลายจุด

ในส่วนของ จ.พิษณุโลก ยังคงได้รับผลกระทบหนักใน 2 อำเภอ คือ ต.เนินกุ่ม อ.บางกระพุ่ม ที่คั้นกั้นน้ำแตกหลายจุด และที่บ้านทางลัด หมู่ 5 ต.วังพิศ อ.วังทอง เพราะพนังกั้นแม่น้ำวังทอง แตกกว้าง 20 เมตร ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา แต่ยังไม่สามารถซ่อมแซมได้ ทำให้แตกเพิ่มอีก ความแรงของน้ำกัดเซาะถนนบ้านทางลัดที่ชาวบ้านตั้งเต็นท์อาศัยอยู่บนถนน ท่างพังกว้าง 100 เมตร จนถนนขาดกว้าง 10 เมตร บ่าท่วมพื้นที่นาอย่างรวดเร็ว ล่าสุดทหารได้ระดมชาวบ้านในพื้นที่รวมทั้งชาวบ้านหมู่ 2 ต.แม่ระกา เข้าซ่อมแซมด่วนจี๋ เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบนาข้าวใน ต.แม่ระกา ที่กำลังออกรวงเตรียมเก็บเกี่ยววันที่ 10 ต.ค.นี้ ต้องย่นย้ายไปกับตา

○ เขื่อนป่าสักฯ ระบายเพิ่ม

ที่ จ.ลพบุรี นายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่เพิ่มการระบายน้ำจาก 600 ลบ.ม.ต่อวันที่เป็น 700 ลบ.ม.ต่อวันที่ จนถึง วันที่ 7 ต.ค.นี้ เพื่อรับน้ำเหนือและฝนตกหนักอีก นายบรรหาร กล่าวว่า แม้จะเพิ่มการระบายน้ำแต่น้อยกว่า ปี 54 แต่พื้นที่ได้เขื่อนจะได้รับผลกระทบ น้ำสูงชัน 60 ซม. เพราะหากอันไ้จะเกิดปัญหาท่วมหนักเหมือนปี 54

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ต้องเพิ่มการระบายน้ำ เพราะเกิดฝนตกหนักบริเวณ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ทำให้มีน้ำเต็มเขื่อนอย่างรวดเร็ว อยู่ที่ 975 ล้านลบ.ม. หรือ 102% ของความจุเขื่อนล่าสุดไม่กี่ซม. ยังเพิ่มอีก 9 ล้าน ลบ.ม. ทำให้กระทบพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนพระราม 6 เท่านั้น สำหรับเขื่อนขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำสูงกว่า 80% ของความจุ มี 13 เขื่อน แต่จับตาใกล้ขีดอยู่ 2 เขื่อน คือ เขื่อนป่าสักฯ และเขื่อนแก่งเสือเต้น ส่วนเขื่อนอื่น ๆ อยู่ในสถานะบริหารจัดการได้ตามปกติไม่น่ากังวล

○ มูลนิธิแสง-ใช้กีฬา ชำน้ำตา

ขณะที่มูลนิธิแสง-ใช้กีฬา เหน็ดระดู โดย ดร.ประภา เหน็ดระดู ศรีนวนนิต บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มอบหมาย นายภาสกร เหน็ดระดู และนายมนต์ รุจิวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตลาด หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นำ

การวางแผนจัดซื้อ 500 ชุด ช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วม หมู่ 1-11 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ณ วัดท่ากริ่ง 473 ครัวเรือน 6,881 คน พร้อมนำถุงยังชีพลงเรือเข้าช่วยเหลือที่หมู่ 4, 5 ที่ถูกน้ำท่วมด้วย โดยมีนางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา นายอภิชาติ สุขสมบูรณ์ นายก อบต.บ้านป้อม และ น.ส.จิตกัศสร ปานเพ็อง ปลัด อบต.บ้านป้อม ร่วมแจกถุงยังชีพด้วย

ส่วนพระสนิมทวงศ์ วุฑฒินังโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี กล่าวว่า ชุดงศสถานปราจีนบุรี และสำนักกัลยาณมิตร จ.ปราจีนบุรี นำถุงยังชีพของมูลนิธิธรรมกาย มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในเขต อ.กบินทร์บุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี และ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ด้วย

○ อุตุฯ “เตือนฝนตกหนัก”

ล่าสุดเมื่อเวลา 17.00 น. นายวรวัฒน์ ทิวถนอม อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศ “ฝนตกหนักบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบน” ฉบับที่ 2 โดยระบุว่า หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชาและจะเคลื่อนที่ลงบริเวณอ่าวไทยตอนบนในวันที่ 5 ต.ค. 56 ประกอบกับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ราชบุรี กรุงเทพมหานคร รวมทั้งปริมณฑล นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร ระวังอันตรายจากฝนตกหนักช่วงวันที่ 4-8 ต.ค. 56 ไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กที่มีขนาดความยาวน้อยกว่า 10 เมตร หรือ 5 วา ควรออกจากฝั่งช่วงวันที่ 5-8 ต.ค.

○ เตือน อ.ท่าเรือสูงกว่าเมตร

ต่อมาเมื่อเวลา 20.00 น. นายวิฑิต ปินนิกร นายอำเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ได้รับการประสานจากเขื่อนป่าสักฯ ว่ามวลน้ำเกินความจุแล้ว ต้องระบายน้ำเพิ่มเป็น 800 ลบ.ม.ต่อวันที่ มาที่เขื่อนพระราม 6 รวมทั้งเข้าสู่คลองระพีพัฒน์ 150 ลบ.ม.ต่อวันที่ด้วย จะส่งผลให้น้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงจาก 60 ซม. เป็น 1 เมตร และแนวโน้มน้ำจะสูงขึ้นต่อเนื่อง ได้ประสานผู้นำชุมชนแจ้งเตือนประชาชนด่วน

เพื่อขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูง และเตรียมอพยพ
เพื่อความปลอดภัย

○ พังกระสอบน้ำท่วมพหลฯ

ต่อมาเวลา 00.13 น.วันที่ 5 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถนนพหลโยธินขาออกหลักกม.ที่ 35 หน้าบริษัท ไทยอเมริกันเท็กซ์ไทล์ จำกัด หมู่ 16 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีน้ำท่วมทาง สูงประมาณ 30 ซม.ท่วมฟุตปาธ ส่งผลกระทบต่อรถยนต์เล็ก รถจักรยานยนต์ไปมาลำบาก ตรวจสอบพบว่า กระสอบทรายแนวกันน้ำที่แขวงการทาง ปทุมธานี นำมากั้นไม่ให้น้ำทุ่งไหลออกมาจากพื้นที่ 500 ไร่ พื้นที่รกร้าง ที่ถูกน้ำท่วมขัง ถูกมือดีมาทำลายดึงกระสอบทรายออกมา ทำให้น้ำไหลเข้าสู่ถนนพหลโยธินดังกล่าว หากไม่มีการแก้ไขคาดว่าช่วงเช้าบริเวณถนนพหลโยธินขาออกน้ำจะท่วมขังทุกช่องทางจนการจราจรเป็นอัมพาต.